



Tóm tắt Chính sách Hỗ trợ Tài chính

Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge (HealthBridge Children's Hospital) cam kết tôn trọng phẩm giá của mỗi người, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn và phải chịu các rào cản khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với tiêu chí cung cấp dịch vụ cho toàn bộ cộng đồng, Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge cam kết bình đẳng trong việc quản lý các nguồn lực chăm sóc sức khỏe. Để đẩy mạnh những nguyên tắc này, Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge cung cấp hỗ trợ tài chính cho một số cá nhân nhận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác từ Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge. Bản tóm tắt này cung cấp tổng quan ngắn gọn về Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge.

Những ai đủ điều kiện?

Bạn có thể nhận được hỗ trợ tài chính nếu sống ở Quận Cam, California. Hỗ trợ tài chính thường được xác định bởi tổng thu nhập hộ gia đình của bạn so với mức nghèo Liên bang. Nếu thu nhập của bạn nhỏ hơn hoặc bằng 250¹% mức nghèo Liên bang, thì bạn có thể nhận được khoản miễn trừ chăm sóc từ thiện 100% đối với phần chi phí mà bạn phải chi trả. Nếu thu nhập của bạn trên 250¹% mức nghèo Liên bang nhưng không vượt quá 400²% Mức Nghèo Liên bang, thì bạn có thể nhận được mức chiết khấu theo thang độ. Nếu có khoản nợ y tế cho dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế vượt quá thu nhập của mình, thì bạn có thể đủ điều kiện được chiết khấu. Nếu có tài sản vượt quá 250% số tiền thu nhập theo mức nghèo Liên bang, bạn có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. [Bạn có thể phải trả một khoản phí cố định nhỏ cho các dịch vụ.]³ Những bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính phí chăm sóc đủ điều kiện lớn hơn số tiền thường được tính cho bệnh nhân có bảo hiểm.

Những dịch vụ nào được bao trả?

Chính sách Hỗ trợ Tài chính áp dụng cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Những điều khoản này được xác định trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính. Tất cả các dịch vụ chăm sóc khác không được bao gồm trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính.

Làm thế nào tôi có thể nộp đơn?

Để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính theo quy trình, bạn sẽ phải hoàn thành đơn đăng ký bằng văn bản và cung cấp tài liệu đi kèm, như được mô tả trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính và đơn đăng ký Chính sách Hỗ trợ Tài chính.⁴

¹Tỷ lệ phần trăm phải giống như được quy định trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính (FAP). Như đã lưu ý trong FAP, Bộ Y tế có thể điều chỉnh ngưỡng 250% cao hơn, nhưng không thấp hơn với chi phí sinh hoạt sử dụng chỉ số lương địa phương so với chỉ số lương quốc gia.

²Tỷ lệ phần trăm phải giống như được quy định trong FAP. Như đã lưu ý trong FAP, Bộ Y tế có thể điều chỉnh ngưỡng 400% cao hơn hoặc thấp hơn đối với chi phí sinh hoạt bằng cách sử dụng chỉ số lương địa phương so với chỉ số lương quốc gia.

³Cần đưa vào hỗ trợ ngôn ngữ nếu Tổ chức tính một khoản tiền danh nghĩa cho những người nhận hỗ trợ tài chính.

⁴FAP cho phép Bộ Y tế xác định quy trình đăng ký hỗ trợ tài chính. Tổ chức nên bổ sung vào phần này của Tóm tắt các chi tiết thích hợp cụ thể cho quy trình đăng ký của Tổ chức.



Tôi có thể nhận trợ giúp về việc đăng ký bằng cách nào?

Để được trợ giúp về việc đăng ký Chính sách Hỗ trợ Tài chính, bạn có thể liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge theo số (888) 306-5121.

Làm thế nào tôi có thể nhận được thêm thông tin?

Bản sao của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và mẫu đơn đăng ký Chính sách Hỗ trợ Tài chính có sẵn tại www.healthbridgekids.com và tại văn phòng hành chính của Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge. Bạn cũng có thể nhận bản sao miễn phí của Chính sách Hỗ trợ Tài chính và đơn đăng ký Chính sách Hỗ trợ Tài chính qua đường bưu điện bằng cách gửi yêu cầu đến Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge tại địa chỉ 393 S Tustin St, Orange, CA 92866. Cũng có thể hỏi Thông tin bổ sung về Chính sách Hỗ trợ Tài chính qua số điện thoại (888) 306-5121.

Nếu tôi không đủ điều kiện thì sao?

Nếu không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo Chính sách Hỗ trợ Tài chính, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận các loại hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng HealthBridge theo số (888) 306-5121.

Theo yêu cầu, bản dịch Chính sách Hỗ trợ Tài chính, đơn đăng ký và hướng dẫn Chính sách Hỗ trợ Tài chính cũng như bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản này có sẵn bằng các ngôn ngữ sau trên trang web của chúng tôi:

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt